

Cuộc chiến biên giới phía Bắc- 1979. Đúng 33 năm trở lại, ngày 17-2-1979, chiến tranh nổ ra trên biên giới 6 tỉnh phía Bắc nước ta.



*Chiến tranh biên giới Nam Quan.*

Năm nay, trong nước không có bài báo nào nhắc nhở bài học lịch sử chống bành trướng Trung Quốc, cũng không có tiếng nói, thăm viếng nghĩa trang các liệt sĩ đã hy sinh.

Đoạn này, hai cuộc chiến tranh biên giới, mặt trận biên giới Tây Nam giáp Campuchia, mặt trận biên giới phía Bắc, gần bó chặt chẽ với nhau và đều do Bắc Kinh dõ dặt nhòm thôn tính và nô dịch nước ta, thực hiện mục tiêu chiến lược bành trướng xu hướng phương Nam.

Còn chắc đã tâm can nhà thơ lịch bành trướng Bắc Kinh dùng nhóm Khmer đỏ Pol Pot ngay từ khi nhóm này chiếm Phnom Penh vào tháng 4-1975, gây nên phong trào tàn sát người Việt (cấp Duôn) rớt man rợ, và thực hiện những cuộc liên chiến biên giới liên tiếp ở phía Tây Nam nước ta. Chiến sự biên giới gia tăng càng ngày càng từ năm 1975 đến cuối năm 1978, theo nhịp điệu Trung Quốc vận chuyển vũ khí quy mô lớn gồm súng đạn, mìn, còi, pháo, tàu thủy, máy bay và huấn luyện cho quân đội Pol Pot.

Tuần lễ cuối cùng năm 1978, khi quân đội nhân dân Việt Nam đánh thắng vào Phnom Penh, có 8.000 chuyên gia quân sự Trung Quốc và binh chủng sang Thái Lan. Lúc này, số quan Trung Quốc hiện tại là người nước ngoài duy nhất có mặt ở Campuchia, ngoài còn số hàng trăm chuyên gia kỹ thuật ở Bắc Triều Tiên, còn lại là nhân viên ngoại giao của 5 quốc gia Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Lào, Rumania và Nam Tư. Số quân Trung Quốc to lớn, bất chấp bao nhiêu – gồm 282 người – thì 4 quốc gia còn lại lẽ nào chớ dăm ba người.

## Chiến tranh biên giới – 33 năm trở lại đây

T&#225;c Gi&#7843;: Blog Bùi Tín (VOA)

Th&#7913; B&#7843;y, 03 Th&#225;ng 3 N&#259;m 2012 08:30

---

Những tài liệu của phe Pol Pot để lại cho thấy 1 bộ chỉ huy quân sự của 2 bộ phận tham mưu và viện trợ quân sự của Trung Quốc cho Campuchia trong 2 năm 1978 và 1979, gồm hàng trăm hàng triệu, tấn áo quần, trang phục để súng đạn cho bộ binh, pháo binh, lựu đạn, bom, mìn, máy ra-đa, truyền tin, máy bay các loại, tàu tuần tiễu... Các viện Trung Quốc trước đó đều có mặt 18 sư đoàn bộ binh của Pol Pot để kiểm soát và chỉ huy.

Tổ chức “Cộng đồng” của Pol Pot trong khi ca ngợi Mao hốt hốt, bình luận rằng lúc này là thời cơ tốt nhất để đánh bại Việt Nam, vì Việt Nam đang đói to, hàng loạt do chiến tranh mà chỉ huy, nhất là theo Nga Xô, phần lớn ở Trung Quốc, tất số bộ phận quân sự rút về Campuchia sẽ nhân dịp này giành lại đất đai của mình để trồng bông sông Cửu Long.

Cái nham hiểm của Đảng Tiểu Bình thật rõ ràng. Sự tàn bạo của Đảng cũng không có gì hiếm. Đảng đã cho bộ phận là Trần Vĩnh Quý – phó thủ tướng – và Đảng Đinh Siêu – phó chủ tịch nước, lên lều trại sang thăm Phnom Penh, ca ngợi cuộc cách mạng tri thức của chế độ này. Đó là xóa bỏ mọi vết tích của văn hóa tư sản bóc lột, đốt hết sách vở, hạ thấp thi văn nghệ gia, xóa tiền tệ, ngân hàng, trường học, bộ phận văn, đưa người dân về nông thôn làm ruộng, nêu cao khẩu hiệu “có lúa là có tất cả”, dùng gậy gộc cuốc xoang để phá bỏ mọi kẻ chế độ cũ, không bỏ tiền để khui phí đất đai.

Cái ác của Đảng về sau thật hiếm có trong đêm 4 tháng 6 năm 1989 khi nhân danh bí thư Quân ủy trung ương, Đảng trưởng tiếp nhận ra lệnh cho 2 lữ đoàn xe tăng xông vào quấy rối Trường Thiên An Môn, chà xịch suốt hàng ngàn nam nữ sinh viên không vũ trang đòi tự do, trong đó có thanh niên trí thức vô danh tay cầm túi sách Đảng trưởng đoàn xe tăng, để chế độ phá hoại và để chế độ báo Hoa Kỳ The New York Times coi là Nhân vật năm 1989, và cũng là Nhân vật Thế kỷ XX.

Về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc nước ta, Đảng Tiểu Bình là kẻ đứng ra chỉ huy và đích thân chỉ đạo từng bộ phận. Tháng 1- 1979, đang thăm Hoa Kỳ, Đảng đã tuyên bố rằng “bè lũ côn đồ Việt Nam” đã hiếp đáp nước nhà Campuchia và Trung Quốc “có trách nhiệm duy cho chúng mất bài học.” Khi về nước chính Đảng phát biểu khi giao nhiệm vụ cho 2 tướng Hồ a Thủ Hồ u và Đảng trưởng Chí rằng đây là đòn trừng phạt cho nên phải đánh mạnh, giáng thẳng tay, tụy rằng hèn chế trong không gian và thời gian.

Đảng giới thích cuộc chiến tuy nhiên những năm 5 mục tiêu rút lại, đó là: trừng phạt Việt Nam, đe dọa Liên Xô, kết thân với Hoa Kỳ, cứu nguy Khmer đỏ và hiện đại hóa quân đội Trung Quốc.

## Chiến tranh biên giới – 33 năm trở lại đây

T&#225;c Gi&#7843;: Blog Bùi Tín (VOA)

Th&#7913; B&#7843;y, 03 Th&#225;ng 3 N&#259;m 2012 08:30

---

Trận đánh khốc liệt đầu sáng 17-2-1979, diễn ngày 16-3 Địch ra lệnh lui quân, với phương châm 4 chữ “sát cách vô luân”, nghĩa là giết sạch không chút để phân vân. 30 vạn quân Tàu đang bố trí chốt trong núi rừng hiểm trở bao vây, chia cắt, tiêu hao, lo sợ...sung sướng để chờ lệnh lui binh. Theo lệnh trên chúng lao vào tấn công ác liệt điên cuồng.

Có thể khẳng định như sự thật chắc chắn năm chiến tranh trên đất nước ta, chiến tranh biên giới và chiến tranh biên giới có chiến tranh giới tuyến man rợ và phá hủy tài sản thiên nhiên như tấn công biên giới như ngày tháng 2 và tháng 3 năm 1979. Khói bom chiến tranh tan, chúng tôi lên Lạng Sơn, qua Địch Đãng, lên Đông Khê, rồi Cao Bằng, mặt chiến tranh phá hoại triệt để và đi ra. Chúng tôi lên Hà Giang rồi sang Quảng Ninh, đầu tiên như vậy.

Địch sang tấn công quăng ném bom đốt bẫy phá cắt đứt. Dinh thự nát tươm nồm mốc. Nhà trệt bị phá hủy đến tận tầng chỉ còn nội cũng bị chôn vùi mành. Nhà trệt, bàn ghế, băng đèn đầu chôn nát thành đống củi. Xí nghiệp phẩm cốm mỳ trăm máy dệt không máy nào còn nguyên. Mọi gia đình cùng chung số phận. Bàn ghế giường tanh bành. Áo quần, sách vở ra tro. Nồi niêu, song chảo, bát đĩa bị đâm thủng, đập vỡ. Nghĩa là sự phá hủy có hệ thống mọi phương tiện của đời sống...Tấn công thủng mành, thùng, chậu, lu, vại, chai, hũ...đốt đống gỗ, đầu, ngô, nộm củi đầu bị đập nát, chôn vùi, tan tành. Chúng vứt chuồng, gà, vứt chết cho đến xác người xuống giếng nước trong, hố ao, bị đốt nước ăn, làm cho cuộc sống thêm bế tắc kinh khủng.

Những kinh hoàng hơn cả là chúng kéo phẫn, tấn công bà già đến em bé 12, 13 tuổi vào hang, thay nhau hãm hiếp rồi bị chôn vùi, vứt xác xuống vực thẳm, giết người hòng phi tang. Đây là bố trí thú vị nhất của cái gọi là quân đội giới phóng nhân dân Trung Quốc của những Địch Tiều Bình, Hồ a Thọ Hưu, Địch Địch Chí...rồi nên trở lại Bỏ tàng quân đội Bỏ Kinh. Bộ Chính trị Địch CS Việt Nam các khóa VII, VIII, IX, X, XI bị lừa mê thuốc lú Thành Đô – Trung Quốc (tháng 9-1991) làm cho mê muội rồi nên xem kỹ lịch sử những đốm phim về các chiến tranh trên đây do các tài làm phim phóng sự ghi lại, và ngắm nghía về 16 chữ vàng mà họ cố ôm giữ mãi.

Chính trong không khí kinh hoàng sôi sục căm thù uất hận nói trên mà Quốc hội họp tháng 12-1980 đã ghi trong Lời nói đầu bản Hiến Pháp năm 1980 câu sau đây: “Về mặt qua 30 năm chiến tranh giới phóng, địch bào ta thiêu tha mong muốn có hòa bình để xây dựng Tổ quốc như ngày nay phải để địch đầu với bọn bá quyên Trung Quốc xâm lược cùng bè lũ tay sai của chúng ở Campuchia. Phát huy truyền thống vang của dân tộc, quân và dân ta đã giành được thắng lợi oanh liệt trong 2 cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, chiến tranh phòng thủ Campuchia ở biên giới Tây Nam và chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, bảo vệ độc lập, chủ quyền truyền thống và toàn vẹn lãnh thổ của mình”.

## Chiến tranh biên giới – 33 năm trở lại

T&#225;c Gi&#7843;: Blog Bùi Tín (VOA)

Th&#7913; B&#7843;y, 03 Th&#225;ng 3 N&#259;m 2012 08:30

---

Theo yêu cầu của phía Trung Quốc tại Thành Đô, các đơn trên đã bị nếm t trong bản Hiến pháp năm 1992. Nhưng làm sao họ xóa đi các nhúng tại ác rõ ràng trên đây.

Với chiến công của quân và dân ta trong cuộc chiến đấu chống Trung Quốc và bản tay sai đi t chống của chúng Campuchia, không gì bằng là đưa ra lý thú nhúng của chính Đảng Tiều Bình hiện tại. Đảng cay đắng thú nhúng quân Trung Quốc đã bị thua thiệt khi rút chủy nung hiện là khi tiến vào đất đai phì nhiêu. Riêng phía Trung Quốc không dám dùng máy bay hay trực thăng nào, dù riêng có hàng ngàn máy bay đổ lồi. Riêng binh không có sức đi phá, không biết đánh hiệp đồng binh chủng, lực hậu t cùng khi xung phong theo tiến kèn thồi. Do đó đưa bao nhiêu xe tăng vào cũng bị đi t; tuy mũi chiến sức với chiến lực của quân khu Việt Bắc, của bộ đội đưa phòng các tnh, với dân quân du kích các xã thôn mà đã chou thủng vong nung n, không thồi lâu hiện, sau 2 tuần l đã phải tính chuyển bị chủy.

Đảng đã ra khôn ngoan, phê bình nung n Hoa Thố Hưu và Đảng Đốc Chí, thú nhúng sự y u kém toàn diện của quân giới phóng với mục đích là đòi tăng ngân sách quốc phòng trên quy mô lớn, để cao sự cấp bách của phòng chiến 4 hiện đố hóa, trong đó của ưu tiên cho hiện đố hóa quốc phòng, cấp bách nhất là bị binh, tiếp đó là phát triển hiện quân của k trng y u nhúng còn r t y u kém, trong khi không quân, tên l và thông tin quân sự đố u còn xa m c hiện đố i, tiến tiến.

Sau 33 năm cuộc chiến tranh biên giới, th và lực quốc phòng của Trung Quốc vẫn trong trạng thái “ lực bất tòng tâm “. Chủy y u chí mung vẫn là k thu t quân sự còn có quá nhiều l hỏng và bất cấp. Mũi đây, T p C n Bình khi g p T ng th ng Barack Obama cũng ch mong phía Hoa K n i l ng m t s phong t a k thu t. Không thì Trung Quốc không có l i thoát.

Đ l u n th gi i h u nh nh t trí cho r ng đ ng l i 4 hiện đố hóa của Đảng xét cho k ch là con đ ng t sát, vì kinh t bất đố u khó khăn, chủy đưa vũ trang mù quáng, đ c tiến của vào chiến thù không đầy s l p l i con đ ng của Liên Xô thồi Brezhnev, t mình ghé vào chân mình, khi m c s ng của dân Trung Quốc vẫn đang vào hàng th 97 của th giới.

Nhân dịp này nhúng chiến loa r B c Kinh ba hoa với sức mạnh Trung Quốc, để đưa s cho “bản Việt Nam vô n” m t bài h c n a, s nghi n nát Việt Nam, s chiến m Việt Nam trong 11 ngày...Th t ra đây ch là nhúng tiến ng la toáng lên đ t tr n tnh của nhúng k y u bóng vía s ma.

## Chiến tranh biên giới – 33 năm trở lại đây

Tên: Blog Bùi Tín (VOA)

Thứ 3, Ngày 3 Tháng 12 năm 2012 08:30

---

Bài học 33 năm trở lại đây cho 2 đầu biên giới cho bên xâm lược bành trướng vẫn còn nguyên giá trị.